

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง นโยบายที่ส่งผลต่อการปรับตัว ด้านการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ สภาสถาบันในโอกาสที่ครบวาระการทำงาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ สภาสถาบันในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรม ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การใช้พื้นที่อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง ผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน วิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลการเลือกประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม	ที่ประชุมรับทราบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมตามข้อเสนอแนะและรายงานผลให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ ในอีก ๓ เดือนข้างหน้า
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขดังนี้ ๑. แก้ไขในวาระที่ ๔.๒ หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๙ ข้อความเดิม “...การดูแลพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ และพัฒนาการทางสมองมากกว่าการท่องจำ” แก้ไขเป็น “...การดูแล พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโดยองค์รวม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ และพัฒนาการทางสมอง มากกว่าการท่องจำ” ๒. แก้ไขในวาระที่ ๔.๓ หน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๒๙ และในหน้าที่ ๒๐ บรรทัด ๕ ข้อความเดิม “...จึงขาดคุณสมบัติตามความในข้อ ๓ ก(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม และมีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ ๓ ข(๔) เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับดังกล่าว” แก้ไขเป็น “...จึงขาดคุณสมบัติตามลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ ๓ ข (๔) เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับดังกล่าว”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบการขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขเพิ่มเติมข้อความการกำหนดอายุของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>วิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และระหว่างนี้ถือเป็นนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแนวทางในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโดยขอให้ใช้ไปพลางก่อน</p> <p>๓. มอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ กลับกรองและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>(๑) การรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐</p> <p>(๒) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)</p> <p>๔. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) ดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป</p> <p>๕. เห็นชอบให้ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๑) หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี</p> <p>(๒) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร</p> <p>(๓) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนน่าน</p> <p>(๔) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนน่าน</p> <p>(๕) หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนน่าน</p> <p>(๖) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว</p> <p>(๗) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุโขทัย	ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ โดยมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกำเนิด) เป็นประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และกรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานทั้ง ๒ จังหวัด
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งทางวิชาการมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจำในวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วนำเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ๒. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการประเมิน
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบนายยุทธนา พรหมณี ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">เห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ไม่เสนอคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมวิทยาลัยชุมชนยะลา เสนอคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม คือ เคยศึกษาพักอาศัย หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) หรือ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) ไม่ต่ำกว่า ๕ ปีไม่เห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเสนอ โดยให้นำไปกลับทบทวนและเสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกครั้งเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ยะลา และปัตตานีเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไปเห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พังงา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	<p>ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ผู้แทนผู้สอนประจำ (นายเผด็จ เปล่งปลั่ง) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนนางบุญชู มั่งคั่ง เมื่อเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๔.๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานอนุกรรมการ ๒. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ อนุกรรมการ ๓. ผู้แทนสำนักนิติการ อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จรรย์านุกูล อนุกรรมการ ๕. นางแนนน้อย พิวพัฒนกุล อนุกรรมการ ๖. นายนำชัย กฤษณาสกุล อนุกรรมการ ๗. นายพิเชษฐ ตริพนากร อนุกรรมการ ๘. นายเจริญชัย วงษ์จินดา อนุกรรมการ ๙. ผู้อำนวยการกอง/หน่วยงาน อนุกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ๑๐. ผู้อำนวยการกอง/หน่วยงาน อนุกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ๑๑. นายสุชิน นาคเงิน อนุกรรมการและเลขานุการ ๑๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๓. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ <p>โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและครบถ้วน และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและยกร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาศาสนาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและยกร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาศาสนาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานอนุกรรมการ ๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการ ๓. นายบุญเรือง ตันยา อนุกรรมการ ๔. นางแนนน้อย พิวพัฒนกุล อนุกรรมการ ๕. นายพิเชษฐ ตริพนากร อนุกรรมการ ๖. นายนำชัย กฤษณาสกุล อนุกรรมการ ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ งามฤทธิ์ อนุกรรมการ ๘. นายนิยม ชูชื่น อนุกรรมการ ๙. นางชนิกา น้ำเพชร อนุกรรมการ ๑๐. นายสุชิน นาคเงิน อนุกรรมการและเลขานุการ ๑๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	โดยให้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาศาสนาบัณฑิตวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม